



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตาม มาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

ด้วย โรงพยาบาลภักดีชุมพลได้จัดทำประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ปี ๒๕๖๖
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๖
๓. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ จนท.ปี ๒๕๖๖
๔. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ปี ๒๕๖๖
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปี ๒๕๖๖

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดทำรายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ในเวปไซต์ หน่วยงาน ตามโครงการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปานจิตร หมอกชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นายวิชิต รุ่งพuthikul)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปี ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	การกำกับติดตาม	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบชื่อ- สกุลผู้รับงานว่ามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่หรือไม่ - ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคาหรือไม่ 	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ปี ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลภักดีชุมพล/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตนาารณณ์ไม่รับ-ไม่ให้ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - ชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ทราบเรื่องการ ไม่รับ-ไม่ให้ 	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ
๓	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กำหนด ปี ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลภักดีชุมพล	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมและกำกับติดตามการใช้รถยนต์ราชการ การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปราชการหรือการจัดอบรมสัมมนาต่าง ๆ - มีการขออนุญาตไปราชการหรือใช้รถยนต์ราชการจากหัวหน้างานทุกครั้ง 	ไม่มี	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ๑. มีการขออนุญาตใช้รถยนต์จริง ๒. เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามจริง ๓. ไม่พบการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ผิดระเบียบ
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลภักดีชุมพล	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน 	ไม่มี	ไม่พบการรับสินบนหรือรับของขวัญ หรือนำเงิน/ทรัพย์สินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ที่	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	การกำกับติดตาม	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
			<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน/ทรัพย์สินบริจาค - พิจารณาการรับบริจาคและใช้ ทรัพย์สิน 		
๕	มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน ของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลภักดีชุม พล	ไม่มีการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มีการจัดสวัสดิการภายใน โรงพยาบาล



นางสาวปานจิตร หมอกชัย




ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่



นายวิชิตร รุ่งพุทธิกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน / ปิดประกาศสถานที่ปิดประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	
วัน/เดือน/ปี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ รายละเอียดข้อมูล ๑. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุก รูปแบบ ๒. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ๓. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก เว็บไซต์ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ :ประกาศแจ้งข่าว: หมายเหตุ -	
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลปิดประกาศ  (นางสาววรรณเทียม บุญไพบ) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวปานจิตร หมอกชัย) ตำแหน่ง วิชาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายลิขิต โสภภาพิมลพัทธ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	